

Trung Quốc chất lượng cao 6 + 6 mm phản chiếu vàng trắng tấm sandwich nhiều lớp

Khoảng 13,52mm kính cường lực phản quang

Kính cường lực phản quang vàng 13,52mm được tạo thành từ hai lớp cường lực vàng 6 mm [kính phản quang](#) liên kết vĩnh viễn cùng với một lớp xen kẽ (PVB / SGP) thông qua led điều khiển, quá trình gia nhiệt công nghiệp và áp lực cao. Quá trình cán phản xạ cường độ vàng 664 dẫn đến các tấm kính giữ lại với nhau trong trường hợp vỡ, giảm nguy cơ gây hại. Kính dán điều khiển năng lượng mặt trời vàng 6 + 6 mm được phân loại là kính an toàn loại A. Nó là biểu tượng của sự sang trọng cao cấp, và nó là vật liệu để trang trí nội ngoại thất của các khách sạn năm sao. Để so sánh với kính dán cường lực phản quang vàng, kính cách nhiệt cường lực phản quang vàng an toàn hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. [rèm cửa kính](#).



664 Tính năng kính nhiều lớp phản chiếu vàng

An toàn cực cao	chịu được sự xâm nhập từ tác động, ngay cả khi kính bị nứt, mảnh vụn sẽ tuôn thủ xen kẽ và không phân tán.
-----------------	--

Truyền cực nhẹ	đối phó khả năng truyền và phản xạ cho ánh sáng nhìn thấy, nó có thể làm cho tia cực tím đi qua trong một thời gian.
Vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng	cản trở sự truyền nhiệt của mặt trời và giảm tải làm mát.
Tạo cảm giác thẩm mỹ cho các tòa nhà	Tạo cảm giác thẩm mỹ cho các tòa nhà
Âm thanh bằng chứng	PVB Interlayer film là một sự hấp thụ âm thanh hiệu quả.

6 + 1.52 + 6 mm Kính cường lực cường lực phản quang ứng dụng:

Kính nhiều lớp phản chiếu vàng như kính điều khiển năng lượng mặt trời và kính an toàn với nhiều kiểu trang trí nghệ thuật: có thể viền, khắc, viền, thích hợp để trang trí trong các tòa nhà và trong nhà, trung tâm mua sắm, phòng triển lãm, khách sạn và những nơi khác, như cửa và cửa sổ của các tòa nhà, tường rèm tòa nhà cao tầng. Đặc biệt được sử dụng trong phòng KTV, khách sạn sao và các câu lạc bộ khác nhau, trang trí gia đình cao cấp.



Sự khác biệt giữa kính nhiều lớp phản chiếu vàng và phản chiếu vàng [kính cách nhiệt](#)? Loại kính nào tốt?

Thứ nhất, kính cách nhiệt phản chiếu vàng và kính cách nhiệt phản chiếu vàng có tác dụng cách âm, trong khi kính cách nhiệt có khả năng cách nhiệt tốt hơn.

Kính nhiều lớp phản chiếu vàng có khả năng chống sốc và hiệu suất chống cháy nổ, khi gió mạnh, khả năng tiếng ồn do rung động của chính nó là nhỏ, đặc biệt là đối với tần số thấp. Nhưng kính cách nhiệt phản chiếu vàng rất dễ rung cảm.

Nếu tòa nhà thông thường, đơn vị kính phản chiếu vàng được lựa chọn rộng rãi, nếu bạn sống trong tòa

nhà cao tầng, gió lớn và tiếng ồn tương đối nhỏ, kính sandwich phản chiếu là một lựa chọn tốt.

Kính nhiều lớp phản chiếu thậm chí đã bị vỡ, vẫn được dán bằng màng liên lớp PVB, nó không rơi ra để làm tổn thương mọi người. Kính cách nhiệt trong kính mặt tiền có thể đạt được cách nhiệt tốt hơn, ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè ~

Do đó, không thể nói rằng kính nhiều lớp phản chiếu vàng hai lớp và kính cách nhiệt phản chiếu vàng hai lớp là tốt hơn, và chỉ có thể nói rằng nhu cầu về khía cạnh nào lớn hơn. Đối với kính cách nhiệt nhiều lớp bằng vàng là loại kính tốt nhất kết hợp lợi thế của cả kính nhiều lớp và kính cách nhiệt. Dù sao, phù hợp cho bạn là tốt nhất!

Tại sao chọn JIMY GLASS?

1. Chúng tôi là một trong những nhà máy thủy tinh lớn nhất Trung Quốc với hơn 20 năm sản xuất kính xây dựng, nhà máy của chúng tôi chiếm 67000 mét vuông, có 5 dây chuyền sản xuất. Năng suất kính cường lực hàng ngày là 13000m²; Kính dán năng suất hàng ngày là 8000m², kính cách nhiệt năng suất hàng ngày là 5000m² v.v.
2. Thời gian sản xuất khoảng 2-4 tuần, tùy thuộc vào số lượng đặt hàng và nhu cầu xử lý.
3. Xử lý bằng cách sử dụng loại chất lượng thủy tinh thô loại A, không có bất kỳ khuyết tật bong bóng, trầy xước, đốm v.v.
4. Mỗi bước xử lý của chúng tôi đáp ứng tiêu chuẩn ISO, CE, SGS, v.v.
5. Phẩm chất liên quan đến tiêu chuẩn quốc tế, Nếu bất kỳ vấn đề chất lượng có thể hoàn trả hoặc thay thế kính.
6. Kiểm tra 100% sau khi sản xuất để đảm bảo mỗi tấm kính đều trong tình trạng tốt.
7. Sử dụng thùng gỗ mới nhất chất lượng cao đi biển để đóng gói.

8. Hệ thống giao thông mạnh mẽ và thời gian vận chuyển nhanh, chúng tôi có mối quan hệ hợp tác lâu dài với MSK (Maersk), COSCO vv các công ty vận chuyển nổi tiếng.

9. Đội ngũ bán hàng và kỹ thuật chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ 24 giờ, đáp ứng mọi yêu cầu cụ thể về kính.

Thiết bị sản xuất của chúng tôi:



Đóng góp an toàn của chúng tôi và tải mạnh hơn cho lớp phủ vàng phản chiếu nhiều lớp:

